

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2021**

1. Tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Trong ngày 07/10/2021, đã xét nghiệm RT-PCR 4.126 mẫu (1.677 mẫu đơn, 2.449 mẫu gộp) cho 22.276 người và test nhanh 8.698 mẫu (7.986 mẫu đơn, 712 gộp) cho 9.436 người.

Kết quả khẳng định có 45 ca mắc mới, giảm 02 ca so ngày hôm qua.

Tổng số ca dương tính: 8.538 ca (trong đó có 214 ca từ vùng dịch về, tính từ ngày 01/10/2021 đến nay).

Mời theo dõi tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh [tại đây](#).

2. Đồng Tháp đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 2,5% trở lên

Về khôi phục kinh tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa biểu dương các địa phương, các ngành đã vào cuộc mạnh mẽ, nhiều công trình, dự án đã khởi động. Căn cứ vào kế hoạch, kịch bản tăng trưởng, các ngành, các cấp cụ thể hoá để thực hiện và hằng tuần có báo cáo đánh giá, đề xuất.

Đối với các nhiệm vụ được giao, từng ngành, địa phương rà soát lại, nhiệm vụ nào chưa hoàn thành, nguyên nhân; khởi động lại chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình mỗi xã một sản phẩm để chuẩn bị cho hội chợ cấp khu vực vào cuối năm nay. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Huy động mọi nguồn lực hỗ trợ bà con về từ vùng dịch

Mặc dù người dân tự phát di chuyển về quê với số lượng lớn và đột ngột, nhưng lực lượng chức năng và các tổ chức đoàn thể đã kịp thời phối hợp, phản ứng nhanh để tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế bảo đảm an toàn theo quy định; không để xảy ra tình trạng ùn tắc, mất an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19; các địa phương kịp thời huy động các nguồn lực để bố trí đầy đủ các điều kiện ăn, nghỉ cho người dân tại các cơ sở cách ly.

Khẳng định việc làm trên đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, nghĩa tình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các đoàn thể tiếp tục huy động mọi nguồn lực và cơ sở vật chất để tiếp nhận người dân an toàn, chu đáo; đồng thời hỗ trợ bà con gặp khó khăn trong thời gian cách ly tại nhà. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị Covid-19

Bộ Y tế vừa ban hành Hướng dẫn mới về chẩn đoán và điều trị Covid-19. Hướng dẫn mới này sẽ thay thế hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14/7/2021. Đáng chú ý, trong hướng dẫn mới, Bộ Y tế cho biết, người nhiễm vi rút có thời gian ủ bệnh từ 02 - 14 ngày, trung bình từ 05 - 07 ngày. Với biến thể Delta, thời gian ủ bệnh ngắn hơn. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Hướng dẫn thu dung, điều trị người nhiễm Covid-19 về từ vùng dịch

Đối với công dân đã điều trị Covid-19 và có giấy chứng nhận: Nếu kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, phối hợp với Tiểu ban Điều trị chuyển về Khu điều trị F0

tại Khu du lịch Mỹ Trà hoặc cơ sở khác tùy theo tình trạng người bệnh. Thực hiện xét nghiệm để theo dõi (02 ngày xét nghiệm/lần, nếu âm tính cho xuất viện). Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Huy động nguồn lực cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai hưởng ứng, tuyên truyền, giới thiệu Trang thông tin điện tử của Tiểu ban Vận động và huy động xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (địa chỉ: <http://vandongxahoi.mattran.org.vn>) tới đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; đồng thời kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ kinh phí, nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19

Sở Y tế vừa đề nghị các đơn vị trực thuộc, Bệnh viện Quân Dân Y tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các hướng dẫn, quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949